

ไทยชนะศึกข้าวหอมมะลิ สหรัฐฯรับไม่จดสิทธิบัตร

ผู้จัดการรายวัน - พาณิชย์ ประกาศชัยชนะ หลังสหรัฐฯ ยืนยันไม่นำพันธุ์ข้าวไทยไปจดสิทธิบัตร และพร้อมส่งตัวนักวิจัยมาเซ็นสัญญาการรับโอนสิทธิบัตรกับไทยเพื่อป้องกันการนำชื่อพันธุ์ข้าวไปใช้ประโยชน์ "สุวรรณ" สั่งทำสัญญาให้รัดกุม หวั่นจับตัวพวักมาเซ็น แต่ถูกนำออกจับนำไปใช้ ศาลภายใน 1-2 สัปดาห์ยกฟ้องเสร็จ ส่วนสหรัฐฯ แจ้งข่าวร้ายปีเงินค่าไทย 7 รายการมีสิทธิอุดหนุน GSP โดยเฉพาะทุนการะบือเงินแดน

นายสุวรรณ วลัยเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดแถลงภายหลังการหารือกับนายวิลเลียม เอช แลง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้านการเปิดตลาดและปฏิบัติตามกฎหมายของ

สหรัฐฯ ว่า ได้มีการหารือถึงกรณี นายคริส แลง นักวิจัยชาวสหรัฐฯ ที่ได้ทำการวิจัยพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยและเตรียมที่จะนำไปจดสิทธิบัตร ซึ่งได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ว่าจะไม่มีการจดสิทธิบัตรแน่นอน

ส่วนประเด็นการลงนามในสัญญาการรับโอนชื่อพันธุ์ (Material Transfer Agreement : MTA) นั้นทางสหรัฐฯ พร้อมที่จะนำนักวิจัยชาวสหรัฐฯ มาเซ็นสัญญา โดยได้ขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยประสานไปยังสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ซึ่งกรมฯ จะได้ประสานร่วมกับประสานไปยังสถานทูตไทย

โดย น.ส. พ.ศ. ๒๕๓๖

น.ส. พ.ศ. ๒๕๓๖

๓ โทษนะ

ประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี อีกทางที่ด้วย

ขณะนี้การเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังดำเนินการเพื่อที่จะให้สัญญาการค้าเสรีกันซึ่งแต่เดิมจะมีการเซ็นชื่อตกลงใดๆ ไว้แล้วจะมีผลบังคับเฉพาะตัวที่เป็นหัวหน้าเท่านั้น แต่สัญญาใหม่ที่จะร่างขึ้นจะครอบคลุมไปถึงตัวลูกน้องด้วย เพราะหากยังตามสัญญาเดิมๆ ตัวหัวหน้าอาจจะไม่ทำก็ได้ ที่วิจัยได้ไปจำหน่ายจ่ายแจก แต่ตัวลูกน้องอาจจะทำได้ ซึ่งเมื่อมีการเซ็นสัญญากันแล้วเชื่อว่า จะไม่มี การนำหนังสือข่าวที่วิจัยได้ไปจ่ายแจก เพราะคงรังเกียจด้วยสัญญาภาค ซึ่งคาดว่า 1-2 สัปดาห์ คงจะร่างเสร็จ จากนั้นก็จะเชิญนักวิจัยชาวสหรัฐฯ มาลงนาม นายสุววรรณภาสว

ทั้งนี้ การเซ็นสัญญาฉบับใหม่ซึ่งกันทั้งนี้ เป็น กระบวนการในการแก้ไขปัญหาการค้ากับสหรัฐฯ ไทย ไปจุดสิทธิบัตร โดยการดำเนินการก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ทำหน้าที่คัดค้านการยื่นขอวิจัย สหรัฐฯ ได้มีการนำหนังสือข่าวไทยไปวิจัย และอาจถึงขั้นนำไปจุดสิทธิบัตร ไปยังกระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย์ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย รวมทั้งได้ยื่นจดแจ้งสิทธิบัตรถึงประธานาธิบดี สหรัฐฯ และสุดท้ายไทยก็สามารถที่จะหักหางมือกัน มีให้สหรัฐฯ จุดสิทธิบัตรได้

นายสุววรรณภาสวอีกว่า ไทยยังได้ขอให้สหรัฐฯ เร่งพิจารณาระเบียบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ใหม่โดยเร็ว เนื่องจากสินค้าไทยที่ส่งออกในขณะนี้ต้องเสียภาษีในอัตราเต็มไปก่อน และเมื่อระเบียบมีผลบังคับใช้แล้วสามารถขอคืนภาษีย้อนหลังได้ ซึ่งได้รับแจ้งว่า สหรัฐฯ ปิดไปเมื่อครีกส์มาสตีฟานมาและจะเปิดสภาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ และทางสหรัฐฯ ได้รับที่จะเร่งพิจารณาเรื่องนี้โดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายสหรัฐฯ ได้แจ้งว่า มีสินค้าไทย 7 รายการที่อาจจะถูกตัดสิทธิ GSP เนื่องจากมีปริมาณการส่งออกเข้าตลาดสหรัฐฯ เกิน 30% ของการนำเข้ารวม ประกอบด้วย ปลาทูน่ากระป๋อง เซรามิก ไรนุสธรรมชาติ อัญมณีที่มีราคาต่ำกว่า 40 เหรียญสหรัฐฯ อัญมณีที่มีราคาเกิน 40 เหรียญสหรัฐฯ ไทวาทันไมล์ และชุดไฟคริสตัลมาส โดยเมื่อปลาทูน่ามีสิทธิถูกตัด GSP ก่อนข้างแน่นอน

นอกจากนี้ ทางฝ่ายสหรัฐฯ ยังได้แสดงความวิตกกังวลที่รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้สินค้าไทยเพื่อประหยัดเงินตราไว้ในประเทศ และนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เนื่องจากเกรงว่าเมื่อคนไทยหันมาใช้สินค้าไทยแล้ว จะทำให้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ น้อยลง ส่วนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค จะทำให้แพทย์ไทยหันมาใช้ยาไทยประเภทสมุนไพรมากขึ้น

วมได้ชี้แจงไปว่าเป็นการเข้าใจผิดเพราะรัฐบาลไทยไม่มีนโยบายปิดกั้นสินค้าจากต่างประเทศ เพียงแต่มีงบประมาณน้อยจำเป็นต้องประหยัดเงินตรา จึงส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทยมากขึ้น รวมทั้งได้ขอให้ไทยพิจารณาปรับลดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์จากที่เก็บในปัจจุบัน 70% เหลือ 40% เท่ากับอัตราที่เก็บก่อนที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะเห็นว่าขณะนี้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นมากแล้ว และการเก็บภาษีสูงกระทบต่อการส่งออกรถยนต์ของสหรัฐฯ นายสุววรรณภาสว ■